

หมายเลข	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	งบประมาณแผ่นดิน	งบมหาวิทยาลัย (บ.ก.ศ./กศ.ปช)	งบแหล่งทุนภายนอก	แหล่งที่ให้ทุน	โปรแกรมวิชา
1	ผศ.เนตรชนก คงทน	การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา			280,000	วช.	นิเทศศาสตร์
2	อ.ทวี วีระเกียรติศักดิ์	แผนงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา			400,000	วช.	การจัดการทั่วไป
2.1	อ.ชิตวรา บรรจงปรุ	โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา			600,000	วช.	การจัดการทั่วไป
2.2	อ.สุภาพร ลักษณ์ธเนศวร	โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา			500,000	วช.	การจัดการทั่วไป
2.3	ดร.สุวรรณา เดชะธีระปรีดา	โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา			500,000	วช.	การจัดการป.โท
3	ผศ.เนตรชนก คงทน	โครงการวิจัยย่อยที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ผ่านการสื่อสารการตลาดสุดลาดอาเซียน			350,000	วช.	นิเทศศาสตร์
4	ผศ.สุภาวดี มณีเนตร	วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)			230,000	วช.	เศรษฐศาสตร์
5	ผศ.เอกราช หนูแก้ว	การสร้างฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา			200,000	วช.	การจัดการทั่วไป
6	ดร.ณัฐินี ทองดี	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาคทางการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน			270,000	วช.	ท่องเที่ยว
7	รศ.ชัคตดิษฐ์ รัชสวัสดิ์	แผนงานวิจัย การจัดการกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยฐานทรัพยากร 4 ประการ			128,000	วช.	เศรษฐศาสตร์
7.1	รศ.ชัคตดิษฐ์ รัชสวัสดิ์	โครงการวิจัยย่อยที่ 1 กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม			134,000	วช.	เศรษฐศาสตร์
7.2	ผศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ	โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม			110,500	วช.	บริหารทรัพยากร
7.3	อ.ปรายดา พรหมเสน	โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม			131,500	วช.	การจัดการโรงแรม
7.4	รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ	โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			126,000	วช.	การบัญชี
8	ผศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์	ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย		60,000			การบัญชี
9	อ.อิศริย์ เดชदानนท์	แผนงานวิจัย : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย		20,000		กองทุนวิจัย	การจัดการทั่วไป
9.1	อ.นพดล เพิ่มสมบุรณ์	โครงการย่อย 1 : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ		7,000		กองทุนวิจัย	บริหารทรัพยากร
9.2	ผศ.ศศิธร นิธิปรีชา	โครงการย่อย 2 : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1		7,000		กองทุนวิจัย	เศรษฐศาสตร์
9.3	อ.ชิตชนก ปรีชานันท์	โครงการย่อย 3 : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม		7,000		กองทุนวิจัย	การจัดการทั่วไป
9.4	อ.สุจิตรา จำปาศรี	โครงการย่อย 4 : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการตลาดทางตรง		7,000		กองทุนวิจัย	การตลาด
9.5	อ.กนก บุญศักดิ์	โครงการย่อย 5 : การปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการสื่อสารทางการตลาด		7,000		กองทุนวิจัย	การตลาด

9.6	อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา	โครงการย่อย 6 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการธนาคารพาณิชย์	7,000		กองทุนวิจัย	การเงินการ ธนาคาร
9.7	อ.ถิราย มีฤกษ์สม	โครงการย่อย 7 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาโครงสร้างข้อมูล	7,000		กองทุนวิจัย	คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
9.8	อ.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน	โครงการย่อย 8 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค	7,000		กองทุนวิจัย	การจัดการ โรงแรม
9.9	อ.สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์	โครงการย่อย 9 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	7,000		กองทุนวิจัย	ท่องเที่ยว
9.10	รศ.พรณีย์ ตะกุดทอง	โครงการย่อย 10 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาเศรษฐกิจและวิถีชีวิต	7,000		กองทุนวิจัย	เศรษฐศาส ตร์
9.11	อ.ปณิตดา บุญพาวินนา	โครงการย่อย 11 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาหลักการบัญชี	7,000		กองทุนวิจัย	การบัญชี
9.12	อ.ขวัญอิสรา นัยวีนิจ	โครงการย่อย 12 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการมาตรฐานและคุณภาพใน งานบริการ	7,000		กองทุนวิจัย	การจัดการ โรงแรม
9.13	ผศ.วีชราภรณ์ ธิโสภา	โครงการย่อย 13 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการราคา	7,000		กองทุนวิจัย	การตลาด
10	อ.ชิตชนก ปรีชานันท์	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิทยาการ กระบวนการสำหรับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสิงห์กาใหญ่ อำเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	50,000			การจัดการ ทั่วไป
11	อ.ศิริสรณเจริญ กมลลิมสกุล	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว จังหวัดนครราชสีมา : สถานการณ์ปัจจุบัน ความเชื่อมโยง ปัญหา และแนวทางการ พัฒนา		130,000	สกว	การจัดการ ทั่วไป
12	ดร.อัญรัตน์ วิเชียร	กระบวนการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ ของกลุ่มเกษตรกรตำบล หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา		150,000	สกว	เศรษฐศาส ตร์
13	รศ.เบญจมาศ อภิสัทธีภิญโญ	แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	การบัญชี
14	ผศ.บุษตรียา ผลพานิชย์	แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	บริหาร ทรัพยากร
15	รศ.เนตรชนก คงทน	แนวทางการลดค่าใช้จ่ายการจัดงานฉลองกิ่งของชุมชนมะเกลือ ใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	นิเทศ ศาสตร์
16	ผศ.สุภาวดี มณีเนตร	การขยายผลพานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	เศรษฐศาส ตร์
17	ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล	การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	การจัดการ ทั่วไป
18	อ.อิศริย์ เดชदानนท์	แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	การจัดการ ทั่วไป
19	อ.ธวัชรัตน์ ประจันตะเสน และ อ.ชลิตา แควกลาง	การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของ ธนาคารชุมชนบ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	การเงินการ ธนาคาร
20	อ.สุจิตรา จำปาศรี และ อ. กนก บุญศักดิ์	การสร้างตราสินค้าโรงสีข้าวชุมชนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	การตลาด
21	อ.จชาติพิทย์ สุทธิเทพ	การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	ท่องเที่ยว
22	อ.ปรายดา พรหมเสน	การศึกษาการสร้างต้นแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	40,000		เชิงพื้นที่	ท่องเที่ยว
23	ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร และ ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชา ธาร	โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Cluster) กิจกรรมการพัฒนาผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแปรรูป เพื่อสุขภาพ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557		540,000	ศูนย์ ส่งเสริม อุตสาหกรรม ภาคที่ 6	จัดการ ป.โท
24	ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร และ ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชา ธาร	โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน (มผช.)		500,000	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด ชัยภูมิ	จัดการ ป.โท